



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000
ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

จากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับประจำวันวันที่ 22 เดือนมีนาคม พ.ศ.2559 หน้า 13

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

■ ‘ดร.รุ่ง’ เสียตายรร.พร้อมเดินหน้าแต่รัฐแก้ไม่ถูกทาง ชะลอประเมินคุณภาพเสียโอกาสพัฒนา

จากกรณีที่มีการมีการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เห็นชอบแผนเร่งด่วนในการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบประกันและการประเมินคุณภาพการศึกษา มีมติเสนอแนะต่อสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ(สปท.) และคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ชะลอการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัดและการประเมินคุณภาพภายนอกกรอบ 4 ออกไปเป็นเวลา 2 ปี นั้น

ดร.รุ่ง แก้วแดง อดีตรมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ในฐานะที่ตนทำการศึกษาเรื่องแนวทาง พัฒนาระบบการประเมินการศึกษาของประเทศไทย ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวดที่ 6 ว่าด้วยการประเมินคุณภาพการศึกษา ร่วมกับนักวิชาการการศึกษาหลายคน และยังเป็นผอ.สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) คนแรก มองว่า กมธ.การศึกษา คิดไม่ถูก เพราะการชะลอการประเมินคุณภาพออกไปถึง 2 ปี จะทำให้ประเทศไทยต้องเสียโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถออกไปอีก

ดร.รุ่ง กล่าวต่อว่า การประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งประกันคุณภาพภายใน และประกันคุณภาพภายนอก ไม่ใช่เรื่องที่จะทำกันแบบมีวูๆ เพราะมีความเสี่ยงสูงทุกวันนี้ มีโรงเรียนที่ปฏิรูปแล้วและประสบความสำเร็จถึง 30% ซึ่งดูได้จากคะแนนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โดยเฉพาะโรงเรียนสาธิตต่างๆ

แม้แต่โรงเรียนต่างจังหวัด ที่ไม่ใช่โรงเรียนดังก็มีให้เห็นอยู่ และสามารถนำมาเป็นต้นแบบได้ เพียงแต่ผู้บริหารใน ศธ. อาจจะไม่เคยรับรู้ หรือลงไปดู แต่การที่มี สมศ. เข้าไปประเมินสามารถช่วยได้มาก และยังช่วยให้โรงเรียนเกิดความตื่นตัวที่จะพัฒนาตนเอง แต่ทั้งนี้ ก็ยอมรับว่าที่ผ่านมา มีผู้ประเมินและหน่วยประเมินที่ไม่ดีอยู่ ซึ่งต้องแก้ไขให้ตรงจุด โดยอาจจัดอบรมผู้ประเมินใหม่ หรือยกเลิกผู้ประเมินรายนั้นๆ ไม่ใช่แก้ด้วยการชะลอการประเมินออกไป หรือหยุดการประเมินเพราะจะทำให้โรงเรียนที่ ทำอยู่แล้วเสียโอกาส

“ปัญหาคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยที่ตกต่ำ สาเหตุหลักถึง 60% มาจากฝ่ายการเมืองที่เข้ามาบริหาร ศธ. ที่เข้ามาโดยเฉลี่ยจะอยู่ได้ประมาณ 8 เดือน แต่ที่สำคัญส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีความรู้ไม่เข้าใจระบบการเรียน การศึกษาของประเทศไทย เมื่อเข้ามารับตำแหน่งก็ฟังจากที่ปรึกษาเพียง 2-3 คน ซึ่งที่ปรึกษาก็ไม่ใช่ว่าจะมีความรู้เรื่อง การศึกษา ไม่เคยเปรียบเทียบระบบการศึกษาของนานาชาติ ส่วนข้าราชการก็ต้องทำตาม เพราะถือว่าเป็นนโยบาย” อดีตรมช.ศึกษาธิการ กล่าวและว่า เสียตายที่ยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) น่าจะเป็นยุคที่ทำให้ระบบการศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลงได้มาก แต่ก็ไม่สามารถทำอะไรให้ดีขึ้นได้ การศึกษาไทยจึงได้แต่อยู่นิ่งๆ ไม่คืบหน้าไปไหน

